



## ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง

เรียน รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองกอง และพนักงานเทศบาลตำบลธาตุทองทุกท่าน

โดยที่ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป เทศบาลตำบลธาตุทอง ในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น จึงได้วางแผน การบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงาน เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุทอง ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและ ค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชัน ในเทศบาลตำบลธาตุทอง และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ เทศบาลตำบลธาตุทอง จึงจัดให้มีนโยบาย “No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุทอง ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ เทศบาล ตำบลธาตุทอง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลธาตุทอง ในทุกช่วง เทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อบุคคลภายนอกของเทศบาลตำบลธาตุทอง

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลธาตุทอง ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และ ไหวพริบจิตของผู้มอบ หรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลธาตุทอง ทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ ให้บริการสาธารณะ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชนต่อไป การงดรับ – งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกของเทศบาลตำบลธาตุทอง

**๑. ความหมายของของขวัญ** - ของขวัญ หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่น ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ และ/หรือได้รับที่นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และ ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ - ของขวัญ สามารถตีค่าตีราคาเป็น เงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ - ของขวัญที่คิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้า บริโภคต่าง ๆ ความบันเทิง การต้อนรับ การให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น - ของขวัญที่ คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิด เป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การเข้าถึง ประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ

๒. แนวทางการงดรับ - งดให้ของขวัญบุคคลภายนอกของเทศบาลตำบลธาตุทอง

- ๑) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุทอง ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลธาตุทอง ในทุกช่วงเทศกาล
  - ๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธาตุทอง ทุกระดับ งดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลธาตุทอง ในทุกช่วงเทศกาล
  - ๓) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี แทนการให้ของขวัญ
- ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชนสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖



นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม  
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง